



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
11 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 11 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,650 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,345,218 ราย เสียชีวิต 56 ราย เสียชีวิตสะสม 29,252 ราย รักษาหายเพิ่ม 9,322 ราย รักษาหายสะสม 4,237,692 ราย ยังรักษาอยู่ 78,274 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 518,288,813 (+566,168) ราย เสียชีวิต 6,279,727 (+1,513) ราย รักษาหาย 473,138,499 (+620,932) ราย

**ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ** นักวิจัยห้วงเด็กที่ป่วยโควิด 19 ที่อาการเล็กน้อยอาจมีอาการลงโควิดในเวลาต่อมา/ผลการศึกษาของสถาบันการแพทย์บอสตัน พบผู้ป่วยที่ได้รับยาแพกซ์โลวิด ครบคอร์ส 5 วัน จนไม่พบเชื้อในร่างกาย มี 1-2% ของผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบ ที่เชื้อกลับมาลุกลามใหม่หลังผ่านไป 10 วัน **แคนาดา** เมืองโตรอนโต ประกาศยุติภาวะฉุกเฉินโควิด 19 **ปากีสถาน** พบผู้ป่วยโควิดพันธุ์ย่อย BA.2.12.1 รายแรก **นิวซีแลนด์** ป่วยโควิด 19 สะสมเกินกว่า 1 ล้านรายแล้ว **จีน** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 349 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 6 ราย ขณะที่รัฐบาลระบุนโยบายโควิดเป็นศูนย์ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ช่วยเพิ่มเวลาในการขยายอัตราการฉีดวัคซีน รวมถึงพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ ๆ

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. ไทยพบโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, workpointtoday,)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงว่า ขณะนี้โควิด 19 ในไทยเป็นสายพันธุ์โอมิครอน 100% โดยสายพันธุ์ย่อยเป็น BA.2 ถึง 97.6% ทั้งนี้ WHO มีการเฝ้าระวัง 3 สายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน คือ BA.4 , BA.5 ซึ่งส่วนใหญ่พบในแถบแอฟริกาใต้และยุโรปบางประเทศ และ BA.2.12.1 ส่วนใหญ่พบในสหรัฐอเมริกา โดยไทยมีการเฝ้าระวังทั้ง 3 สายพันธุ์ และพบเพียง BA.5 จำนวน 1 ราย เป็นคนบราซิล ขณะนี้รักษาหายแล้ว ส่วนสายพันธุ์ไฮบริดที่ไทยส่งตัวอย่างไปยังฐานข้อมูลกลางโลก GISAID ยังไม่พบว่าเข้าได้กับสายพันธุ์ลูกผสมตัวใด ทั้งนี้สายพันธุ์ลูกผสมในไทยไม่น่ากังวล เพราะสายพันธุ์เดลตาหายไปเกือบหมด จึงไม่น่าจะเกิดไฮบริด

#### 2. มาตรการเปิดเรียน on-site ทุก รร. 100%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, bangkokbiznews, สวท., สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 9, NBT, TNN)

-น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. แถลงว่า มีเป้าหมาย 17 พ.ค.นี้ เปิดเรียน on-site 100% ทุก รร. ต้องปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย 6-6-7 ป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเตรียมพร้อม School Isolation หากพบการติดเชื้อใน รร. ไม่จำเป็นต้องปิดแต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนแผนเผชิญเหตุอย่างแม่นยำและรวดเร็ว

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ต้องเปิดเรียนอย่างปลอดภัยให้ได้ก่อน ประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ทั้งนี้ มาตรการในการป้องกันมี 3 ระดับ คือ 1.การฉีดวัคซีนบุคลากรการศึกษา นร.ได้รับวัคซีน โดยในเด็กมัธยมได้เริ่มเข็ม 3 แล้ว โดยเลือกแบบครึ่งโดสได้ และมีทางเลือกวัคซีนเชื้อตายสองเข็ม ตามความสมัครใจของผู้ปกครอง 2.มาตรการการคัดกรอง ครูที่อาการเป็นหลักในการตรวจหาเชื้อ 3.หากมีอาการป่วย ส.มีนโยบาย 3 พอ พร้อมรับการเปิดเรียน on-site

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นพ.สราวุฒิ บุษงู สุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงมาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 คือ ให้สถานศึกษาประเมินตนเองผ่าน TSC+ นักเรียนอายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น และเร่งฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี ตามความสมัครใจของผู้ปกครอง กรณีครูและนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูง ถ้าไม่ได้รับวัคซีน แนะนำให้กักตัว 5 วัน และติดตามเฝ้าระวัง 5 วัน กรณีที่ได้รับวัคซีนครบ แต่ไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักตัว พิจารณาให้มาเรียนได้ โดยตรวจ ATK แต่ถ้ามีอาการให้ตรวจทันทีหลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ พร้อมตรวจในวันที่ 5 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., mcot, สวท.

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำผู้ปกครองที่อาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยเมื่อลูกต้องไปรร. ควรเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนออกจากบ้าน โดยสวมหน้ากากอนามัย แนะนำให้ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เตรียมอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัวเพื่อจะได้ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., mcot, สวท.)

-นพ.อดิศักดิ์ ภัฒตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า พ่อแม่ต้องเตรียมความพร้อมและให้ลูกไปรร.อย่างตระหนกแต่ไม่ตระหนก โดยสวมหน้ากากอนามัยให้ลูกต้องก่อนออกจากบ้าน เว้นระยะห่างจากเพื่อน ขณะที่ทางรร.ต้อง

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

เคร่งครัดมาตรการสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงโควิด 19 ในรร. และสำรวจตรวจสอบตนเอง จะช่วยให้เด็กไปรร.อย่างมีความสุขและปลอดภัยห่างไกลโรคโควิด 19 นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนโควิด 19 ก่อนไปรร. ตามคำแนะนำของแพทย์

### 3. การทำแผนเตรียมพร้อมรับโควิด 19 สุโรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., nationtv, tnnthailand)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายกฯ เสนอแนะทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น ภายหลังจากสถานการณ์การเตือนภัยโควิด 19 จากระดับ 4 เหลือระดับ 3 ทั่วประเทศ ขณะนี้จังหวัดที่เข้าสู่ระยะทรงตัวแล้ว 23 จังหวัด และจังหวัดที่สถานการณ์อยู่ในระยะขาลง 54 จังหวัด เน้นให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ 2U คือ Universal Prevention และ Universal Vaccination อย่างเคร่งครัด

### 4. ประสิทธิภาพการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij

- ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยผลการศึกษาถึงการฉีดวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ ด้วยวัคซีน Pf และ MD ทั้งแบบฉีดเข้าชั้นผิวหนังและฉีดเข้ากล้ามเนื้อ สรุปว่า จำเป็นต้องให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 จึงจะสามารถป้องกันโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนได้ การฉีดเข้าในชั้นผิวหนังให้ระดับภูมิคุ้มกันต่ำกว่าการฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ แต่ระดับภูมิคุ้มกันที่ได้ยังคงค่อนข้างสูง โดยเฉพาะถ้าใช้วัคซีนโมเดอร์นา จึงอาจเป็นทางเลือกหากมีวัคซีนจำกัดและต้องการลดโอกาสเกิดอาการข้างเคียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า อย่าหลงเชื่อแนวคิดให้ติดเชื้อแทนการฉีดวัคซีน เพราะอาจป่วยหนัก เสียชีวิต และอาจเกิดลวงโควิด มีอาการผิดปกติ หรือโรคเรื้อรังระยะยาว การใส่หน้ากากสวมอย่างสำคัญมาก

### 5. การจัดการศพโควิด ผ่านขั้นสุดไม่ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3

- ญาติผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุในบ้าน ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี ช็อกใจกรณี รพ.หนองแค ไม่ส่งศพผ่านขั้นสุดทางสาเหตุการเสียชีวิต โดยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ระบุ ได้ตรวจ ATK ศพพบว่าติดเชื้อโควิด ไม่พบประวัติการรักษา รพ.หนองแค แนะนำให้บรรจุศพใส่ถุงพลาสติกนำไปฝังและประสานญาติเพื่อนำไปเผาศพตามขั้นตอนของสาธารณสุข สุดท้ายญาติจึงยอมให้นำศพหญิงไปเผาที่วัดได้

### 6. ราชทัณฑ์เปิดเยี่ยมญาติแบบปกติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ ไทยรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.,)

- กรมราชทัณฑ์เปิดให้มีการเยี่ยมญาติได้ตามความพร้อมของเรือนจำและทัณฑสถานแต่ละแห่ง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเคร่งครัด โดย 1.ญาติที่เข้าเยี่ยม ต้องจองคิวล่วงหน้าและต้องได้รับวัคซีนครบพร้อมแสดงหลักฐานยืนยันว่าปลอดภัย 2. ผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยม จะต้องไม่ใช่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการติดเชื้ 3. จัดระบบการเข้าเยี่ยมเป็นรอบ ไม่เกินวันละ 5 รอบ แต่ละรอบไม่เกิน 15 นาที 4. พื้นที่เยี่ยมญาติต้องมีจุดคัดกรอง ส่วนญาติผู้ต้องขังที่ไม่สะดวกสามารถเยี่ยมผ่านช่องทางออนไลน์ได้

### มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กกท. หัวหน้ากีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนามเสี่ยงโควิด หลังเวียดนามผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศ ลงอย่างต่อเนื่อง

### ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

#### สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus, Chiangmainews, thejournalistclub)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และร.มว.กมลว.พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และร.มว.สธ. และนายสาธิต ปิตุเตชะ ร.มช.สธ. เยี่ยมชมสาธิตการคัดกรองความเสี่ยงร่างกายของผู้สูงอายุ 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะโภชนาการ การเคลื่อนไหว และสุขภาพช่องปาก ตามนโยบายการมอบของขวัญผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดกรอง เชลลอคความเสื่อม และการดูแลในภาวะพึ่งพิง ด้วยของขวัญ 3 ชั้นในระบบบริการสุขภาพ ก่อนเข้าร่วมประชุม ครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, mcot, sanook, thailandplus, ejan, Chiangmai-mail, thebangkokinsight, Chiangmainews)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และร.มว.สธ.ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สปสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบบรรจุผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหากลั้นขับถ่าย จำนวน 3 ชิ้น/คน/วัน ดำเนินการผ่าน กพท. คาดใช้เงินราว 232 ล้านบาท พร้อมประสานหน่วยบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และอปท. เร่งจัดทำโครงการ เริ่ม 2 พ.ค. 65</p>	
<p><b>ผลสำรวจไอคิวเด็กไทย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์)          -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. แถลงผลการสำรวจไอคิวไอคิวเด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2564 ภายใต้งาน "เดินหน้า...สร้างเด็กไทยไอคิวดี" พบมีไอคิวเฉลี่ย 102.8 สูงขึ้นจากปี 2559 และเกินค่ามาตรฐานที่ 100 ตั้งเป้าพัฒนาให้ถึง 103 ภายใต้งานปี 2570 และยังพบเด็กที่ฉลาดมาก ไอคิวเกิน 130 ถึง 10.4% ส่วนกลุ่มไอคิวบกพร่องพบ 4.2% สูงกว่ามาตรฐาน ขณะที่ไอคิวอยู่ในเกณฑ์ปกติ 83.4% เดินหน้าเพิ่มศักยภาพเด็กไทย โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส ให้พร้อมเป็นพลเมืองศตวรรษที่ 21</p>	
<p><b>ร่วมยินดีไทยรับรางวัลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบจากWHO</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์,สยามรัฐ)          -น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมต.สธ. มอบกระเช้าแสดงความยินดี ที่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้รับรางวัล Dr LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health จากองค์การอนามัยโลก ในฐานะมีผลงานดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบเป็นที่ประจักษ์</p>	
<p><b>สำนักพิสดาร</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, innnews, mcot, sanook, thailandplus, ejan, Chiangmai-mail, thebangkokinsight, Chiangmainews)          - กรณีที่สสจ.ชัยภูมิ ร่วมกับผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ และ "หมอปลา" นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสำนักปฏิบัติธรรม ในพื้นที่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ พบชายสูงอายุ ชื่อนายทวี หนันรา อายุ 75 ปี แอบอ้างว่าเป็นพระบิดาผู้เป็นใหญ่กว่าทุกศาสนา พบร่างผู้เสียชีวิต 11 รายใส่โลงเก็บไว้รอการขึ้นสวรรค์ มีพฤติกรรมให้ศิษย์ดื่มปัสสาวะ อุจจาระ เสลด และเหงื่อโคลของเจ้าสำนักเป็นยารักษาโรค และมีการพาดพิงว่ามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวข้องกับลัทธิดังกล่าว ทาง นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ ยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปร่วมอยู่ในกลุ่มลัทธิเปิดรักษาโรคแบบประหลาดแบบนี้เด็ดขาด          ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก สสจ.ชัยภูมิ อยู่ระหว่างการตรวจสอบสุขภาพผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด พร้อมทั้งส่งทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่เร็วเข้าไปดูแล ขณะเดียวกันต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ          ขณะที่ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เป็นความเชื่อที่ขาดหลักเหตุผล เข้าข้างมงายสาเหตุเกิดจาก 3 ภาวะ 1.มีความทุกข์มาก 2.ความเชื่อเฉพาะถิ่น มีไสยศาสตร์มาเกี่ยวข้อง และ 3.อิทธิพลจากเพื่อน หรือคนรอบข้างเป็นแรงเสริม ยิ่งมีการรวมกลุ่มกันยิ่งเป็นการเสริมความเชื่อซึ่งกันและกัน ส่วน นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม สุขภาพและโฆษกกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งปฏิภูลในร่างกายไม่ว่าจะถูกขับออกมาทางไหนของร่างกายล้วนมีเชื้อโรคทั้งสิ้น ปัสสาวะของคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคจะไม่เชื้อโรค แต่ไม่แนะนำให้ดื่มเพราะเป็นของเสียที่เกินความจำเป็นที่ร่างกายขับออกมา หากมีโรคประจำตัวอาจจะมีเชื้อโรคอยู่          นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า ในอุจจาระมีเชื้อโรค แบคทีเรีย มีพยาธิ เชื้อรา ส่วนปัสสาวะแม้ผ่านการกรองออกจากร่างกายแต่ไม่สมควรรับประทานอยู่ดี สำหรับคนที่รับประทานทั้งอุจจาระ ปัสสาวะ เสมหะ หรือหนองแล้วรู้สึกผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา          นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการรักษาที่ผิดวิธีและไม่มีความรู้ทางการแพทย์ ควรเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยหรือปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ในโรงพยาบาลในพื้นที่ เพราะการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางเลือกที่มีมาตรฐานเป็นวิธีการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพมากกว่าทางเลือกอื่น          เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ นักวิชาการชี้ว่า มีเหตุจากการเข้าถึงระบบการรักษาโรคอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ รัฐควรเข้าไปให้ความรู้ และทดแทนด้วยการรักษาโรคที่ถูกต้อง นอกจากนี้ สังเกตว่าในระยะหลังประชาชนจำนวนมากไม่น้อยมีศรัทธาความเชื่อในเรื่องอิทธิฤทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมาก ซึ่งอาจเกิดจากสภาพที่ขาดที่พึ่ง ขณะที่วัดต่างๆ ได้จัดพิธีกรรมรองรับ จะต้องสอดส่องให้ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนไปพร้อมกัน</p>	
<p><b>เตือนอัลปราโซแลมอันตรายถึงตาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ, newtv., innnews, thaiPBS)          -นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อัลปราโซแลม (Alprazolam) หรือชื่อทางการค้า เช่น โซแลม (Zolam) หรือซาน็อกซ์ (Xanax) เป็นยาในกลุ่มเบนโซไดอาซีปีน (Benzodiazepine) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 ไม่อนุญาตให้จำหน่ายได้ในร้านขายยาทั่วไป ต้องได้รับการจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้น เนื่องจากมีฤทธิ์ต่อจิตและระบบประสาทส่วนกลางในสมอง ใช้รักษาอาการในกลุ่มโรควิตกกังวลและตื่นตระหนก ภาวะนอนไม่หลับ คลายกล้ามเนื้อ ภาวะซึมเศร้า และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พบมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งจะมีความผิดตามกฎหมาย</p> <p>-นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า ยาอัลปราโซแลม ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า เมื่อนำไปผสมในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่ดื่มจะมีอาการง่วงซึม มีนงง สูญเสียการทรงตัวและสูญเสียความทรงจำ จึงมักถูกนำไปใช้เพื่อหวังผลในการล่วงละเมิดทางเพศ หรือก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ หากใช้ร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่นหรือร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ จะเสริมฤทธิ์การกดระบบประสาท กัดกราดหายใจ และอาจเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจเกิดการติดยาและติดยาได้ เมื่อหยุดใช้ยาทันทีจะเกิดอาการขาดยาหรือถอนยา เช่น คลื่นไส้ นอนไม่หลับ หัวใจเต้นเร็ว กระสับกระส่าย ซึมเศร้า เป็นโรควิต หรืออาจชักได้ ย้ำต้องใช้ยาภายใต้การดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น</p>	
<p><b>กัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ คอลัมน์ ทางเสื่อผ่าน</p> <p>-บรรยากาศการเมืองนับวันยิ่งตึงเครียด พรรคการเมืองลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ที่น่าจับตาคือ พรรคภูมิใจไทยที่ชูกัญชาเบิกทาง แม้จะอ้างว่าปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ ทั้งนี้ กัญชาพีเอร์จะเป็นกระแสปลูกพลังเจริญให้พรรคภูมิใจไทย ที่เดินสายจัดงานเกี่ยวกับกัญชา ในขณะที่คนไทยใจกัญชา ใจจดจ่อรอถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่ พรบ.ปลดล็อกกัญชาออกจากรายยาเสพติดมีผลบังคับใช้ ขณะนี้มีผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ปลูกกัญชาทั้งทางการแพทย์และเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารกว่าหมื่นรายทั่วประเทศจากวิสาหกิจชุมชนได้รับอนุญาตปลูกกัญชาแล้ว 400 แห่ง กัญชง 1,800 แห่ง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ประชาไท, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight, ch7, newtv, TNN, mcot)</p> <p>-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสพสช. เผยที่ประชุมคกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 พ.ค.65 เห็นชอบการจ่ายชดเชยค่าบริการเพิ่มเติมปี 2565 ในรายการยาแผนไทยที่มีส่วนผสมกัญชาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรจำนวน 3 รายการ คือ 1.ยาแก้ลมแก้เส้น ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร 2.ยาคุขไสยาสน์ แก้ลมเปลี่ยนตัว เป็นยาเสริมในการฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต และ 3.ยาทำลายพระสุเมรุ แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ที่มีอาการมือเท้าชา</p>	-
<p><b>เตือนระวังไข้มาลาเรียโนโวไซ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน)</p> <p>-นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.สงขลา กล่าวว่า ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 12 พบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียชนิดโนโวไซใน 3 จังหวัด ได้แก่ ยะลา สตูล สงขลา ซึ่งเป็นโรคที่สามารถแพร่เชื้อจากลิงสู่คนได้ หากประชาชนที่ประวัตีสัมผัสลิงในป่า มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่น เหงื่อออกมาก ขอให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติเข้าป่า ทั้งนี้ สธ.ใช้มาตรการ 1-3-7 ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้มาลาเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	-